
 
From: Bergur Þorri Benjamínsson [mailto:bergur@sjalfsbjorg.is]  
Sent: 6. október 2015 13:16 
To: 'Gunnar Einarsson'; armann@kopavogur.is; 'Dagur B Eggertsson'; asgerdur@seltjarnarnes.is; 
'Haraldur Sverrisson'; Haraldur Líndal Haraldsson 
Cc: 'Páll Guðjónsson'; Rósa Guðbjartsdóttir; Júlía Þorvaldsdóttir; 'Rósa Guðbj' 
Subject: Allir í Strætó líka fatlaðir 
  
Komið þið sælir sveitarstjórnarmenn góðir. 
  
Sumarið 2014 skrifaði ég bréf til stjórnar SSH þar sem þeirri eindregnu ósk var beint til stjórnarinnar 
að laga aðgengi að ákveðnum leiðum innan leiðarkerfi Strætó bs.  
Er þetta í samræmi við tillögu til þingsályktunar. 
  
Þingskjal 682 — 440. mál. 
Tillaga til þingsályktunar 
um framkvæmdaáætlun í málefnum 
fatlaðs fólks til ársins 2014. 
(Lögð fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011–2012.) 
  
A. Aðgengi. 
Alþingi ályktar að gott aðgengi sé eitt af lykilhugtökum þegar rætt er um jafnrétti og jafna 
stöðu allra í samfélaginu, sama hvort átt er við mannvirki, aðgang að upplýsingum eða möguleika 
til tjáskipta. 
A.2 Almenningssamgöngur. Markmið: Að allir geti nýtt sér almenningssamgöngur sem í boði eru. 4 
Framkvæmd: Sveitarfélög sem bjóða upp á almenningssamgöngur skilgreini tilteknar áætlanaleiðir 
á stofnleiðum þar sem einungis aka strætisvagnar sem aðgengilegir eru hreyfihömluðum. 
Þjónustan verði kynnt sérstaklega. Ábyrgð: Sveitarfélög. Samstarfsaðili: Innanríkisráðuneytið. 
Tímabil: Verkefnið hefjist árið 2012 og standi til ársloka 2014. Kostnaður: Innan ramma. Mælikvarði: 
Hlutfall fatlaðs fólks sem er ánægt með almenningssamgöngur 
  
Það væri synd að segja að vel hafi verið tekið í þetta verkefni. 
  
Heilt ár tók að afgreiða þetta rétt út úr stjórn og nú vill enginn vill bera ábyrgð á að greina hvað þetta 
verkefni á að kosta,  það er „ telur stjórn SSH þörf á skoðun á tilteknum forsendum og 
kostnaðarþáttum, áður en málið verður tekið til efnislegrar afgreiðslu á vettvangi stjórnar SSH, og hjá 
aðildarsveitarfélögunum.“  
SSH telur það hins vegar ekki sjálfgefið að SSH framkvæmi þessa skoðun… 
  
Samkvæmt framkvæmdaáætluninni er það hins vegar alveg klárt að sveitarfélögin bera ábyrgð á 
verkefninu.  
  
Því skora ég á ykkur borgar og bæjarstjórar góðir að sópa þessu verkefni ekki út af borðinu með því 
að benda á framkvæmdaaðilan í verkefninu eða eitthvað annað.  
  
Framkvæmdaáætlunin er gott verkfæri til að fara eftir og nú þarf bara að byrja! 
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Kær kveðja,  
Bergur Þorri Benjamínsson  
Varaformaður/Málefnafulltrúi 
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